
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          กัญชา  

ประเด็นสำคัญ 
     1. ขับเคลื่อนกัญชากลับเป็นยาเสพติด 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ฐานเศรษฐกิจ 
     -นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ว่าที่ ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล เผย แผนการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดให้โทษ คาดจะออกมา
ในรูปของพระราชกำหนด โดย ครม.ชุดใหม่ สาระสำคัญของ พ.ร.ก. คือ นำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษ เพื่อให้
การคุ้มครองผู้ที่ดำเนินการและทำธุรกิจตามที่ทำถูกกฎหมายไม่ให้กระทบ  ที่ทำถูกต้องตามกฎหมาย ยังสามารถที่จะดำเนิน
กิจการต่อได้ มีการกำหนดเรื่องอายุ ไม่ให้กระทบเด็กและเยาวชน กำหนดสถานที่ให้ควบคุมก่อน  ไม่ต้องให้ใบอนุญาตเพิ่ม 
รายละเอียดต้องรอความชัดเจน หลังจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เสร็จสิ้น ส่วนขั้นตอนหลังออก พ.ร.ก.กัญชา กัญชงฯแล้ว พรรคร่วม
รัฐบาลจะหารือกันอีกครั้ง เพื่อเสนอเป็นร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ เข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เป็นกฎหมายที่
กำกับการใช้กัญชาอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ หน.พรรคก้าวไกล แสดงจุดยืนของพรรคว่า ต้องเอากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดด้วย
การยกเลิกประกาศ สธ.เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 หรือออกประกาศฉบับใหม่มาแทนที่ฉบับก่อนหน้า 
     2. ธุรกิจกัญชาชะงัก และล่ารายชื่อต้านกัญชากลับเป็นยาเสพติด 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ฐานเศรษฐกิจ สกู๊ปพิเศษ 
    -หลังปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินตัวเลขมูลค่าตลาดกัญชาในประเทศไทยจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 2.1 หมื่นล้านบาทในปี 2567 แบ่งเป็นกัญชาทางการแพทย์กว่า 7,000 ล้านบาท และกัญชาเพื่อสันทนาการกว่า 
1.4 หมื่นล้านบาท จากการบริโภคของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ดูเหมือนเส้นทางของกัญชาจะสะดุดเมื่อรัฐบาล
ใหม่ ภายใต้การนำของหน.พรรคก้าวไกล ที่มีนโยบายผลักดันให้กัญชากลับสู่บัญชียาเสพติด สร้างความหวาดผวาให้กับ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ยื่นขออนุญาตอย่างถูกต้อง เพื่อจำหน่ายหรือแปรรูป ส่งออก ศึกษาวิจัย ท้ังในเขต
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่มีอยู่กว่า 1.2 หมื่นแห่ง 
    -นายอัครเดช ฉากจินดา แกนนำเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย กล่าวว่า ในวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบ  
1 ปีปลดล็อคกัญชาไทย มีการลงรายชื่อเพื่อแสดงเจตจำนงว่าไม่เห็นด้วยกับการนำกัญชากลับไปสู่ยาเสพติด โดยเครือข่ายฯ มี
เป้าหมายอยู่ที่ 1 ล้านรายช่ือไปยื่นกับ รมว.สธ.ว่าประชาชนจำนวนมากไม่เห็นด้วย และถ้าดึงดันที่จะเอากัญชากลับไปเป็น  
ยาเสพติดจริงๆคงต้องมีการจัดชุมนุม มีการลงถนนแน่นอน ท้ังนี้ ขอรอดูว่าพรรคจะได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลก่อน 

= 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

ประชุมสป.สธ.สัญจร คร้ังท่ี3 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง, thailandplus) 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานการประชุมสป.สญัจร ครั้งท่ี 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ม.
ราชภัฏเลย จ.เลย พร้อมศึกษาดูงานใน 3 ประเด็นสำคญัของ จ.เลย คือ การพัฒนาโรงพยาบาลให้เปน็ รพ.ของประชาชน ของ 
รพร.ด่านซ้าย รูปแบบแซนด์บ็อกซ์เชียงคาน สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ ตามนโยบาย Health for Wealth และการส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล ที่ รพ.เลย รวมถึงกำชับให้ผู้บริหารดำเนินงานตามนโยบาย 7 เรื่อง ได้แก่ 1.การดูแล
บุคลากรทั้งเรื่องภาระงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการและความก้าวหน้า 2.การยกระดับหน่วยบริการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการรับบริการของประชาชนในพ้ืนที่ 3.การใช้เงินบำรุงในการพัฒนารพ.และบริหารจัดการในรูปแบบ one province 
one hospital 4.การวางมาตรการสื่อสารในหน่วยบริการเพื่อลดปญัหาข้อร้องเรียน 5.การคัดกรองผู้สูงอายุตามเป้าหมาย 6.
การใช้ดิจิทัลมาพัฒนาระบบบริการ และ 7.การพัฒนา รพ.ทันตกรรม ซึ่งเขตสุขภาพท่ี 8 ไดม้ีความคืบหน้าการดำเนินงานท่ี
ชัดเจนแล้ว สามารถเป็นแนวทางให้พ้ืนท่ีอื่นๆ ดำเนินการได้ 

 

การถ่ายโอน รพ.สต. 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน 
     -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้สนับสนุนการถ่ายโอน รพ.สต. 9 เดือนที่ผ่านมา ถ่ายโอนไปแล้ว
3,000 กว่าแห่ง จากท้ังหมดประมาณ 9,000 กว่าแห่ง ซึ่งในปีแรกที่มีการถ่ายโอนพบมีปัญหาอยู่หลายประการ เช่น อบจ.ที่มี
ความพร้อมมีอยู่ 7-8 แห่ง ที่ไม่พร้อมยังมีจำนวนมาก จึงเป็นอุปสรรคในการทำงาน ทำบุคลากรทาง รพ.สต.ที่โอนไปประสบ
ปัญหาอยู่หลายประการ โดยเฉพาะเรื่องการจัดให้บริการประชาชน 
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นโยบาย Smart Hospital 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ)  
   -  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า นโยบายการพัฒนารพ. เป็น Smart and Modernize Hospital เดินหน้า
สู่ระบบสุขภาพดิจิทัล ทั้งการนำระบบคิวดิจิทัลมาใช้ในการให้คิว การใช้เทเลเมดิซีน การเช่ือมต่อข้อมูลการรักษาต่างๆ และ
การใช้เอไอคัดกรองโรค มีการดำเนินการแล้วจำนวนมาก ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มี 
ประสิทธิภาพและบุคลากรการแพทย์ทำงานได้สะดวกรวดเร็ว โดยให้แต่ละรพ. มีการจัดตั้งทีมงานเกี่ยวกับดิจิทัลการแพทย์ 
ตัวอย่างระบบดิจิทัลที่นำมาใช้ เช่น รพ.หาดใหญ่ ประสบปัญหาเตียงผู้ป่วยหนักเต็ม จึงได้พัฒนาระบบจองเตียงผู้ป่วยหนัก 
"ICU without walls" ที่เป็นการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยหนักในภาพรวมทั้งรพ. มีการเช่ือมฐานข้อมูลกับระบบ Thai refer 
ทำงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ สามารถติดตามสถานการณ์จองส่งต่อข้อมูลจ่ายเตียงแบบ Real time พร้อมระบบประเมิน
ความรุนแรงเพื่อจัดลำดับในการเข้า ICU ช่วยเพิ่มอัตรารอดชีวิตลดภาวะแทรกซ้อน ยังสามารถพยากรณ์โรคผู้ป่วยใน ICU 
จากฐานข้อมูลให้แพทย์ใช้ในการรักษา ผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานพบว่าจัดสรรเตียงได้ดีขึ้น ผู้ป่วยหนักเข้าถึง ICU 
มากขึ้นจาก 88 % เป็น 98 % สามารถขยายผลใช้งานได้ทั้งจังหวัด 

 

นำร่องฝังรากฟันเทียม จ.หนองคาย  
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (fm91bkk) 
    - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย เขตสุขภาพที่ 8 นำร่องจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม ในอุดรธานีและหนองคาย 
ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20 ลดเวลารอคอยบริการจาก 2-4 เดือน เหลือ 15 วัน - 1 
เดือน มุ่งเป้าเป็นศูนย์กลางด้านบริการทันตกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  
     ด้านนพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ บอร์ด สปสช. ระบุ สปสช. ได้ดำเนิน "โครงการนำร่องการใช้ผลิตภัณฑ์รากฟันเทียมใน
บัญชีนวัตกรรมไทย" สำหรับให้การรักษาฝังรากฟันเทียมแก่ผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่ไม่มีฟันทั้งช่องปาก ดำเนินการโดย  รพ.
หนองคาย และหน่วยบริการเครือข่ายในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 8 เพื่อแก้ปัญหาสูงวัยบัตรทองฟันปลอมหลุด ระหว่างเคี้ยวอาหาร 
หรือระหว่างพูด เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตดี กินอาหารหลากหลายขึ้น 

 

โรคพิษสุนัขบ้า 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ ,ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ,เดลินิวส์) 
   -  นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จัด
กิจกรรมการรณรงค์และเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จ.นครราชสีมา ด้วยทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหา
สำคัญของชาติ และทรงเลือกจ.นครราชสีมา เป็นแบบอย่างในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสัตว์โดยการทำหมันตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ.2573  

 

มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus,  thailandplus, acnews) 
    - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ต้อนรับหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการกรอบอนุสัญญา WHO FCTC และ
คณะ พร้อมประชุมประเมินความจำเป็นเพื่อทบทวนมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของประเทศไทยทั้งด้านวิชาการและ
การเงิน ยกระดับการดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกของประเทศไทยให้เป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

 

รณรงค์พระ-เณรเลิกบุหร่ี 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด) 
    - นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า บุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ในแต่ละ
ปีพบผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เป็นจำนวนมาก 
      ด้าน นพ.อภิชัย สิรกุลจิรา ผอ.โรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การสูบบุหรี่ในพระสงฆ์นั้น จากข้อมูลสถิติ
ของโรงพยาบาลสงฆ์ปี 2564-2566 พบว่า มีพระสงฆ์เข้าร่วมโครงการคลินิกเลิกบุหรี่ 473 รูป และเลิกสำเร็จ 185 รูป 
ปัจจุบันคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลสงฆ์ได้รณรงค์ในพระสงฆ์ลด ละ เลิกด้วยวิธีการถวายนิโคติน และการใช้ยารับประทาน
สำหรับเลิกบุหรี่ เพื่อให้พระสงฆ์สามเณรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบและสามารถเลิกบุหรี่ได้ในท่ีสุด 

 

การรักษาตาด้วยเลเซอร์ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (msn ,mgronline ,msn) 
   -  นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การรักษาเกี่ยวกับดวงตามีหลากหลายรูปแบบต่างกันตาม
อาการของโรค ซึ่งวิธีการรักษาตาด้วยการเลเซอร์ สามารถยับยั้งหรือชะลออาการได้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
        พญ.อุมาภรณ์ จิตตวัฒนรัตน์ จักษุแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.เมตตาประชารักษ์ กล่าวว่า การรักษาตาด้วย
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เครื่องเลเซอร์ต้องมีการประเมินอาการก่อนรักษาทุกครั้ง เพราะการรักษาตาด้วยเครื่องเลเซอร์มีหลายประเภท เช่น 1.
อาร์กอนเลเซอร์ เป็นการเลเซอร์คลื่นแสงท่ีมีพลังงานสูงจะมีประสิทธิภาพดีในการรักษาเกี่ยวกับเบาหวานขึ้นจอตา และจอตา
ฉีกขาด 2.แย็กเลเซอร์ ใช้รักษาถุงหุ้มเลนส์ตาขุ่นจากโรคต้อกระจก และโรคต้อหินชนิดมุมปิด การทำเลเซอร์สลายถุงหุ้มเลนส์
ด้านหลัง ทำให้เกิดช่องให้แสงผ่านเข้ามาในดวงตาได้ดีขึ้นสามารถชะลออาการไม่ให้รุนแรงขึ้น 
ข่าวปลอม 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter) 
   -  กรมการแพทย์ เผย ตามที่มีการแชร์เรื่องอยู่แต่ในห้องแอร์ เสมหะมาก ไม่ถ่ายในช่วงเช้า ทานอาหารมันคาวมากไป ทำให้
เกิดไซนัส ตรวจสอบพบเป็นข้อมูลเท็จ อาการมีเสมหะมาก ไม่ถ่ายช่วงเช้า ทานอาหารมันคาวมาก ทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์
กับโรคไซนัส ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าแชร์ข้อมูลดังกล่าว 

 

การขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., thailandplus, sondhitalk)  
    - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผย กรมวิทย์ฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข จึงจัดให้มีการเสนอราคาเพื่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ 4 
รายการ ดังนี้ 1. เทคโนโลยีการผลิตวัตถุทดสอบชนิดแห้งจากน้ำเพาะเลี้ยงเซลล์ 8E5 สำหรับตรวจหาปริมาณเช้ือเอชไอวีใน
กระแสเลือด (HIV viral load) 2. ชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อมาลาเรีย 3. ชุดทดสอบ เทส กัญ 4. ผลิตภัณฑ์เอสเซนบำรุงผิวจาก
ดอกดาหลาและมะหาด วันท่ี 27 มิ.ย. 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ อาคาร 10 ช้ัน 
7 และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ในวันที่ 7 ก.ค. 
2566 ต่อไป 

 

เตือนระวังโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, hfocus, thejournalistclub) 
     -  นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสภาพอากาศแปรปรวนในประเทศไทยส่งผลให้เชื้อ
โรคเจริญเติบโตไดด้ี โดยเฉพาะเช้ือโนโรไวรัสและโรตาไวรัส สาเหตุการเกิดโรคอุจจาระรว่งเฉียบพลัน โดยขณะนี้เกิดเหตุหลาย
พื้นที่ จึงมอบหมายทีมลงพื้นที่สื่อสาร สร้างการรับรู้ และเน้นย้ำให้โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โรงแรม รีสอร์ท สถานประกอบการ
ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาด และประชาชนทำตามแนวปฏิบัติดา้นส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสี่ยงการ
ระบาดของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในทุกพ้ืนท่ีและทุกกลุ่มวัย 

 

เหตุการณ์ท้องร่วง จ.ภูเก็ต 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, hfocus, TNN, nation) 
     -นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นพ.สสจ.ภูเก็ต เผย สถานการณ์โรคทางเดินอาหารพบป่วยสะสม 6 ,382 ราย ตั้งแต่วันที่ 5-12 
มิ.ย. 66 เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน แต่คาดว่ามาจากแหล่งน้ำและน้ำแข็ง จึงมีการเก็บตัวอย่างน้ำแข็ง ในโรงงานผลิต
น้ำแข็ง 6 แห่ง ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต รวมถึงตัวอย่างน้ำใช้ส่งตรวจหาเช้ือก่อโรค คาดรู้ผลอีก 1 สัปดาห์ รวมถึงยืนยันสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้ และแนวโน้มผู้ป่วยลดลง ทั้งนี้ ได้กำชับ รพ. ทุกแห่ง เตรียมยา เวชภัณฑ์ และเตียงให้พร้อมรองรับ
ผู้ป่วย รวมทั้งมอบหมายให้ อสม. เฝ้าระวังผู้ป่วยท่ีอาจเกิดขึ้นในชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่สร้าง
ความเข้าใจและการป้องกันโรค 

 

โครงการดวงตาสดใสใกล้บ้าน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า ,บ้านเมือง) 
   -  นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สธ. ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดทำโครงการ 
ดวงตาสดใสใกล้บ้าน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการให้ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาที่รพ.ใกล้บ้าน เพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงการบริการที่รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาการรอคอยดวงตาบริจาคลง เพื่อให้ผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการ
ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาเร็วขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

แต่งต้ัง ผอ.สวรส. คนใหม่ 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus, thecoverage 
     - ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เนื่องจาก ผอ.นพ.นพพร ช่ืนกลิ่น จะครบวาระตามสัญญาจ้างในวันที่ 6 ก.ค.66  
     สื่อทีน่ำเสนอ : เพจชมรมแมพทย์ชนบท 
     -โพสต์ข้อความว่า จับตาอธิบดีคนใหม่  อาจเป็นคนสุดท้ ายที่ อนุทินตั้ ง  คุณหมอศุภกิจ  ศิ ริลักษณ์  อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.สวรส. ซึ่งถือว่าเหมาะสมในจำนวนผู้ที่สมัคร  หาก กกต.เห็นชอบ ก็จะ
ทำให้ตำแหน่งอธิบดีว่าง 1 ตำแหน่ง เป็นโอกาสของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีรักษาการ ได้มีโอกาสเสนอช่ือต่อ ครม.
เพื่อแต่งตั้งโยกย้ายอีกครั้ง  อาจเป็นตำแหน่งสุดท้าย ก่อนไปดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน ช่ืออธิบดีที่มาแรงตอนนี้คือใคร คนใน 
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สธ.จะพอรู้  เป็นคนสนิท รับใช้ ทำหน้าที่เป็นด่านหน้าออกมาชนแทนรัฐมนตรีและปลัด สธ.อย่างแข็งขันมาตลอด การขึ้นสู่
ตำแหน่งใน 4 ปี ที่ผ่านมา วิธีการคัดเลือกคนเข้าสู่ตำแหน่งนั้นง่ายมากคือ “ดูว่าเป็นคนของใคร” รอบนี้รอยืนยันว่าสมมุติฐาน
นี้ว่าผิดหรือไม่ 
ร้านยาคุณภาพ 
    สื่อนำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1)  เว็บไซต์ (ไทยรัฐ) 
    - ภก.ฐานวีร์ ศุภนิมิตวงศ์ เภสัชกรประจำร้านยาบ้านอิ๋ว ย่านท่าน้ำนนท์ จ.นนทบุรี เผย จากบริการ "ร้านยาคุณภาพของ
ฉัน" ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยความร่วมมือ สปสช.และสภาเภสัชกรรม โดยร่วมดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 
กลุ่มอาการนั้น หลังจากเริ่มให้บริการมาได้ระยะหนึ่ง พบว่าประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองยังไม่ค่อยทราบถึงสิทธิประโยชน์ใน
โครงการนี้มากนัก จึงอยากให้ สปสช.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์นี้ให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีประเด็น
ที่อยากให้พัฒนาเพิ่มเติม เช่น รายการโรคบางอย่างที่น่าจะให้ยาต่อเนื่องกับคนไข้มากกว่านี้ อีกทั้งรายการยาบางอย่าง สปสช.
สนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอกับค่ายา เช่นเดียวกับเรื่อง pharmacist fee แม้ปัจจุบันจะยังไปไม่ถึงจุดนั้น แต่ก็มีความ
กังวลบ้างเล็กน้อย เพราะ สปสช.อาจจะมองเรื่องค่ายา แต่จริงๆแล้วยังมีค่าใช้จ่ายแฝง เช่น การติดตามคนไข้ที่บางรายต้องใช้
วิธี โทร.ติดตาม  

 

อดีต รมช.สธ. เสียชีวิต 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, NNT, เพจโหนกระแส) 
     - ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษา คกก.ส.ส.ส. และอดีต รมช.สธ. สมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 
มิ.ย.66 กำหนดบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรม วันที่ 16-19 มิ.ย.66 ณ ศาลา 4 วัดธาตุทอง กทม. 

 

นาโนเทคได้ "ISO 13485:2016" 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ) 
    - ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รก.รองผอ.ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค-สวทช.) เปิดเผยว่า นาโนเทครับมอบ
ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(MASCI) 
โดยเป็นการรับรองใน 2 ส่วน คือ การออกแบบและพัฒนาชุดตรวจและน้ำยาสำหรับวินิจฉัยภายนอกร่างกาย ทั้งนี้ ISO 
13485 จะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันงานวิจัยทางด้านการแพทย์ของนาโนเทค และ สวทช.ที่จะเข้าสู่การวิจัยทางคลินิก 
ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญตามข้อกำหนดของ อย. ในการขึ้นทะเบียนในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ และจะทำให้นาโนเทค สามารถผลิต
ชุดตรวจทางการแพทย์ที่มีการควบคุมมาตรฐานอย่างมีระบบและเป็นท่ียอมรับ 

 

ถอนฟันจนปากเบี้ยว 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด) 
     - ผู้ใช้ TikTok ช่ือ @callmeciize โพสต์คลิปอุทาหรณ์ไปถอนฟัน รพ.ฉีดยาชา 2 เข็ม โดนเส้นประสาท โดยก่อนถอน
แพทย์ไม่ได้เอ็กซเรย์ เพราะถอนปกติ ไม่ใช่ฟันคุด ไม่มีการแจ้ง และไม่รู้ความเสี่ยงมาก่อน กลับมาบ้านพบปากเบี้ยว ลามขึ้น
ตา รีบกลับไป รพ. แพทย์ตรวจเช็กอาการ แต่ไม่รู้สาเหตุ เคสแบบนี้เจอน้อยมาก ระบุเป็นเพราะยาชา ล่าสุดดีขึ้นแล้ว 95% 
ทาง รพ.รับผิดชอบโดยให้นอนห้องพิเศษ 1 คืน นัดติดตามอาการอีกครั้งสัปดาห์หน้า 
 

 

 


